



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา โดยมี นายสุวัจน์ ตันยวรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน



คณะอนุกรรมการเห็นว่า การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่รัฐจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำหนด หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับความคุ้มครอง และเห็นว่าสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังคงมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ เช่น กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า การไม่ทราบถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ความยากจนกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น โดยการพิจารณาศึกษาในเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมการได้ตั้งสมมุติฐานว่า ประชาชนจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย และไม่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ แต่หากเกิดกรณีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขึ้น ต้องสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า กระบวนการในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ นอกจากนี้ยังเห็นว่ามาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่หน่วยงานภาครัฐต้องมีมาตรการที่มีความเหมาะสม และต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงเห็นควรรับฟังข้อมูลในภาพรวมที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้ ๑) การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๖ แผนนโยบายแห่งรัฐ ว่ารัฐได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หรือไม่ ๒) การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิด้านการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน และ ๓) การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ต้องขังตามสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

